

BÁO CÁO
tình hình thực hiện công tác xây dựng Đảng quý III
và chương trình công tác quý IV năm 2022 của Đảng bộ Văn phòng
Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân Tỉnh

Thực hiện Chương trình công tác, Đảng ủy Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân Tỉnh lãnh đạo các Chi bộ triển khai thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUÝ III NĂM 2022

1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng

Đảng ủy đã lãnh đạo các Chi ủy Chi bộ thường xuyên quán triệt, nhắc nhở đảng viên, cán bộ, công chức, người lao động thực hiện tốt các quy định của tổ chức Đảng, những điều đảng viên không được làm và các quy định của Nhà nước. Tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo đảng viên tích cực tham gia học tập Nghị quyết Trung ương 5 khoá XIII. Triển khai, phổ biến các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối, Đảng ủy Văn phòng đến cán bộ, đảng viên, quần chúng trong cơ quan¹.

Quán triệt đến đảng viên Chi bộ những nội dung định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền kỷ

¹ Triển khai, quán triệt văn bản cấp trên: Kế hoạch số 92-KH/TU ngày 27/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XIII về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS trước năm 2030; Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh;... Quy định số 65-QĐ/TW ngày 28/4/2022 và Kết luận số 35-KL/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị; Nghị quyết 24/2022/UBTVQH15 ngày 11/8/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV về việc tiếp tục chi trả hỗ trợ đối với người lao động theo Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH15 ngày 24/9/2021; Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 11 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; Kế hoạch số 92-KH/TU ngày 27/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XIII về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS trước năm 2030; Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh. Kết luận số 40-KL/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022 - 2026; Thông báo Kết luận số 16-TB/TW ngày 07/7/2022 của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII; Công văn số 990-CV/BTGTU ngày 25/8/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19.

niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng². Chi uỷ các chi bộ quán triệt nội dung sinh hoạt tư tưởng, thông tin, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên. Cập nhật thông tin thời sự của tỉnh, trong nước, thế giới và triển khai nội dung sinh hoạt chuyên đề tại các cuộc sinh hoạt lệ Chi bộ.

Lãnh đạo các Chi uỷ phổ biến đến cán bộ, đảng viên bài viết “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh “Đảng là đạo đức, là văn minh” trong xây dựng đạo đức cách mạng cán bộ, đảng viên” của Đại tá, PGS. TS. Dương Quang Hiền, Học viện Chính trị; Giáo dục truyền thống tiêu sử hoạt động cách mạng của ông Nguyễn Văn Phối (1916-1966), người có đóng góp nhiều công lao lớn cho phong trào cách mạng.

Tổ chức hoạt động chào mừng ngày Lễ Quốc Khánh (02/9) tại cơ quan chu đáo, ý nghĩa, tiết kiệm và an toàn, đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch bệnh Covid-19.

2. Kết quả lãnh đạo đảng viên thực hiện nhiệm vụ

Đảng uỷ lãnh đạo các Chi uỷ chi bộ triển khai đề đảng viên thực hiện, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của cơ quan như:

a) Tổ chức Kỳ họp thứ tư, HĐND Tỉnh khoá X

Chuẩn bị các nội dung tổ chức kỳ họp thứ tư, HĐND Tỉnh khoá X: Tổ chức họp Ban để thẩm tra tài liệu trình tại kỳ họp; tổ chức họp Tổ đại biểu HĐND Tỉnh để thảo luận, đóng góp văn kiện, tổng hợp kiến nghị gửi UBND Tỉnh giải trình; tổ chức kỳ họp thứ tư, HĐND Tỉnh khoá X; tiếp thu, hoàn thiện, tham mưu Chủ tịch HĐND Tỉnh ký ban hành Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp.

b) Công tác chuẩn bị kỳ họp đột xuất lần thứ hai, HĐND Tỉnh khoá X

- Xin chủ trương của Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ việc tổ chức Kỳ họp đột xuất lần thứ hai; các chủ trương, chính sách liên quan Nghị quyết trước khi trình Hội đồng nhân dân Tỉnh.

- Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh xem xét, cho ý kiến đối với đề nghị của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về một số nội dung dự kiến trình và không trình tại kỳ họp đột xuất lần thứ hai.

² Triển khai Công văn số 26-CV/ĐU ngày 25/9/2022 của Đảng uỷ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Tỉnh về việc tổ chức thông tin tuyên truyền trong tháng 9/2022. Qua đó: Triển khai và tổ chức thực hiện Công văn số 904-CV/ĐUK ngày 07/9/2022 của Đảng uỷ Khối các cơ quan Tỉnh về tổ chức thông tin, tuyên truyền trong tháng 9/2022: Sinh hoạt tư tưởng thông qua bài viết “Văn hóa ứng xử trong thời đại số” của TS. Lê Trọng Nin, Vụ Văn hóa - Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương, đăng trên Tạp chí Tuyên giáo, mục Văn hóa - Xã hội. Giáo dục truyền thống qua tiêu sử hoạt động cách mạng của ông Lê Văn Chánh (1911 – 2009), cán bộ tiền khởi nghĩa tiêu biểu của tỉnh Đồng Tháp; tên ông được đặt cho một con đường trong nội ô thành phố Cao Lãnh (Phường 1, qua trụ sở cơ quan Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Cục Thi hành án Dân sự, Cục Thống kê, Đảng uỷ Khối,...). Tuyên truyền và phản ánh các hoạt động kỷ niệm 46 năm Ngày Quốc hội khoá VI quyết định đổi tên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà thành nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/7/1976 - 02/7/2022); 75 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022); 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Văn Cừ (09/7/1912 - 09/7/2022), Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; kỷ niệm 92 năm Ngày Xô Viết - Nghệ Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2022); 45 năm Ngày Việt Nam là thành viên chính thức của Liên hiệp quốc (20/9/1977 - 20/9/2022); 63 năm chiến thắng Giồng Thị Đam - Gò Quản Cung (26/9/1959 - 26/9/2022); 120 năm Ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong (1902 - 2022);...

- Tổ chức thẩm tra các dự thảo Nghị quyết do Ủy ban nhân dân Tỉnh trình đúng quy định.

- Chuẩn bị các nội dung liên quan khác để phục vụ, tổ chức kỳ họp đột xuất.

c) Hoạt động khảo sát, giám sát

- Đoàn đại biểu Quốc hội tham gia Đoàn Công tác của Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khảo sát về kết quả thực hiện pháp luật phòng thủ dân sự. Tham gia Đoàn giám sát của Ủy ban Xã hội của Quốc hội giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội giai đoạn 2016-2021 và việc thực hiện các biện pháp cấp bách về y tế - xã hội trong phòng, chống dịch COVID-19 theo tinh thần Nghị quyết 30/2021/QH15 của Quốc hội. Tham gia Đoàn giám sát của Ủy ban Xã hội của Quốc hội giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội giai đoạn 2016-2021 và việc thực hiện các biện pháp cấp bách về y tế - xã hội trong phòng, chống dịch COVID-19 theo tinh thần Nghị quyết 30/2021/QH15 của Quốc hội.

- Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân Tỉnh tổ chức thực hiện các hoạt động khảo sát, giám sát theo kế hoạch: Giám sát kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về tạm giam, tạm giữ và đặc xá, giảm án tù, tha tù trước thời hạn (kết hợp khảo sát mô hình người hoàn lương); Giám sát chuyên đề hiệu quả đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và giai đoạn nâng cao 2021-2026³; Giám sát kết quả triển khai thực hiện đổi mới chương trình và lựa chọn sách giáo khoa phổ thông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp⁴; Khảo sát kết quả triển khai thực hiện dự án thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Cao Lãnh sau phiên chất vấn và trả lời chất vấn; Giám sát việc ban hành Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2023 của Hội đồng nhân dân cấp huyện trên địa bàn Tỉnh; Ban hành văn bản kiến nghị Thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện để khắc phục những hạn chế đã nêu.

d) Công tác thông tin, dân nguyện

- Tham mưu lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội nhận xét, đánh giá kết quả trả lời kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV của các Bộ, ngành Trung ương. Phối hợp tổ chức cho đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ ba và trước kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa XV.

- Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN Tỉnh tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tư; phối hợp rà soát, tổng

³ Khảo sát thực tế tại các huyện Tháp Mười, huyện Lập Vò và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Khảo sát qua báo cáo các huyện, thành phố còn lại và các Sở: Văn hoá - Thể thao - Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ. Giám sát tại Ủy ban nhân dân Tỉnh.

⁴ Khảo sát, giám sát thực tế và làm việc trực tiếp với UBND thành phố Hồng Ngự, huyện Tam Nông, huyện Lai Vung; một số cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND cấp huyện; một số cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh. Giám sát, làm việc trực tiếp Sở Giáo dục và Đào tạo và các Sở: Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Nội vụ; Tài nguyên và Môi trường; Xây dựng; Thông tin và Truyền thông. Giám sát gián tiếp qua báo cáo của UBND cấp huyện còn lại mà Đoàn không đến khảo sát thực tế, làm việc trực tiếp.

hợp ý kiến kiến nghị của cử tri để chuyển đến Ủy ban nhân dân Tỉnh giải trình theo quy định.

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Tỉnh phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Tháp thực hiện chuyên mục “Đại biểu dân cử với cử tri” các kỳ của quý III năm 2022⁵.

- Tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện thường xuyên và theo quy định của pháp luật⁶.

đ) Hoạt động giám sát thường xuyên và các công tác khác

- Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XIII về việc triển khai, thực hiện các Nghị quyết, Quy định, Kết luận, Kế hoạch của Ban Chấp hành Trung ương, của Bộ Chính trị.

- Đoàn đại biểu Quốc hội gặp gỡ với Ngành Ngân hàng trên địa bàn Tỉnh nghe báo cáo về tình hình hoạt động của Ngành; lấy ý kiến Luật phòng, chống rửa tiền (sửa đổi). Ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Đồng Tháp với Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân Tỉnh.

- Tham gia, tổ chức phục vụ Đoàn đại biểu Quốc hội tham dự phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Nghiên cứu, tham mưu góp ý các dự án Luật dự kiến trình tại kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV.

- Báo cáo kết quả hoạt động của Tổ đảng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp; kết quả thực hiện Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022; kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2022.

- Tham mưu Đảng đoàn HĐND Tỉnh xây dựng các báo cáo theo yêu cầu⁷, tổ chức lấy ý kiến góp ý dự thảo Quy chế hoạt động của đại biểu, Tổ đại biểu HĐND Tỉnh.

⁵ Thực hiện các chuyên mục: **Tháng 7** với chủ đề “Một số hoạt động nổi bật của Đoàn đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV”; **Tháng 8** với chủ đề “Những quyết sách quan trọng tại kỳ họp thứ tư, HĐND Tỉnh khóa X”; **Tháng 9** với chủ đề “Giám sát việc thực hiện chính sách tạm giữ, tạm giam và hỗ trợ người hoàn lương”.

⁶ Trong **Tháng 7** đã tiếp và hướng dẫn 06 lượt công dân; tiếp nhận 28 đơn; xử lý chuyển 13 đơn; hướng dẫn, trả lời cho công dân: 09 đơn; lưu 06 đơn. **Tháng 8** tiếp nhận 19 đơn, đã xử lý chuyển 11 đơn; hướng dẫn, trả lời cho công dân: 06 đơn; lưu 02 đơn. Nhận trả lời phúc đáp của các cơ quan: 04 đơn. **Tháng 9** tiếp nhận 25 đơn, đã xử lý chuyển 15 đơn; hướng dẫn, trả lời cho công dân: 07 đơn; lưu 03 đơn (khiếu nại các vụ việc cũ, không có tình tiết mới, đã được các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, không đảm bảo các điều kiện xử lý theo quy định). Nhận trả lời phúc đáp của các cơ quan: 13 đơn.

⁷ Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 06/8/2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; báo cáo tổng kết việc thực hiện Quy định số 262-QĐ/TW ngày 08/10/2014 của Bộ Chính trị về lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương khoá XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tin gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2017 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

- Tổ chức 02 Đoàn công tác của Thường trực HĐND Tỉnh học tập, trao đổi kinh nghiệm tại một số tỉnh Tây Bắc và Miền Trung.

- Lãnh đạo tổ chức thành công kỳ thi tuyển công chức Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân Tỉnh năm 2022.

- Xây dựng dự toán và thảo luận dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của Đoàn đại biểu Quốc hội và Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh.

- Thực hiện một số nhiệm vụ thường xuyên khác như: Xem xét cho chủ trương đối với các đề nghị của UBND Tỉnh⁸; cho ý kiến đối với một số nội dung do UBND Tỉnh trình liên quan đến công tác đề nghị xây dựng nghị quyết tại kỳ họp đột xuất lần thứ hai⁹. Hỗ trợ bồi dưỡng kỹ năng cho đại biểu HĐND cấp xã. Giám sát thường xuyên qua việc tham dự các cuộc họp, hội nghị liên quan.

3. Kết quả lãnh đạo hoạt động của Công đoàn

Đảng uỷ lãnh đạo và tạo điều kiện cho BCH Công đoàn thực hiện các nhiệm vụ trong tâm như:

Triển khai thực hiện chỉ đạo của Công đoàn cấp trên; thực hiện tốt các chế độ, chính sách có liên quan đến công đoàn; quan tâm chăm lo đời sống, hỗ trợ đoàn viên kịp thời đúng chế độ.

Đảng uỷ làm việc định kỳ với Ban chấp hành Công đoàn để nghe báo cáo kết quả hoạt động và chỉ đạo, định hướng kịp thời.

BCH Công đoàn phối hợp với lãnh đạo cơ quan tặng quà cho con em là cán bộ công chức cơ quan nhân dịp Tết trung thu của thiếu nhi với tổng số tiền là 18.500.000 đồng.

4. Kết quả xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh

Thực hiện chế độ sinh hoạt định kỳ theo quy định điều lệ Đảng; Chi uỷ chi bộ chuẩn bị nội dung sinh hoạt chi bộ nghiêm túc, đúng tinh thần chỉ đạo của cấp trên

và hội nhập kinh tế quốc tế; báo cáo thực hiện Chương trình 46-CTr/TW ngày 22/02/2022 của Bộ Chính trị về kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2022; tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Quyết định số 198-QĐ/TW ngày 18/9/2013 của Bộ Chính trị ban hành Quy chế về quan hệ công tác giữa Ban cán sự đảng Chính phủ với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với các Đảng đoàn, Ban cán sự đảng, Đảng uỷ trực thuộc Trung ương, Đảng uỷ các đơn vị sự nghiệp Trung ương, các Ban Đảng Trung ương và các Tỉnh uỷ, Thành uỷ trực thuộc Trung ương; Đóng góp ý kiến đối với dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh uỷ cụ thể hoá Nghị quyết số 21-NQ/TW của Hội nghị TW 5 khoá XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; kết quả thực hiện Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khoá XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”, giai đoạn 2019 - 2022; Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động số 24-CTr/TU của BCH Đảng bộ Tỉnh.

⁸ Công văn 220/UBND-ĐTĐ ngày 26/6/2022 của UBND Tỉnh về việc bổn trí tăng thu vốn xổ số kiến thiết năm 2020; Công văn số 720/UBND-KT và Công văn số 721/UBND-KT ngày 27/7/2022 Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc xin chủ trương xây dựng dự thảo Nghị quyết quy định nội dung và mức chi quà tặng nhân kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7) và Tết Nguyên đán trên địa bàn Tỉnh và dự thảo Nghị quyết quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hoạt động tổ chức các buổi họp mặt, họp báo với cơ quan báo chí trên địa bàn Tỉnh.

⁹ Tờ trình số 99/TTr-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2022 về việc xin chủ trương xây dựng dự thảo Nghị quyết quy định điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Công văn số 429/UBND-THVX ngày 18/8/2022 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc xin chủ trương xây dựng dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND

về “nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”. Quan tâm giám sát việc thực hiện nhiệm vụ được phân công của đảng viên. Thực hiện báo cáo theo yêu cầu Đảng uỷ Khối.

Tiếp và làm việc với Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối.

Xây dựng Kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm qua kết luận giám sát của Đoàn giám sát Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối đối với Đảng uỷ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân Tỉnh.

Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, có 35 đảng viên và 02 quần chúng tham dự tại 02 điểm cầu của Tỉnh.

Tổ chức sinh hoạt chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chủ đề vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh Quý III/2022 tại các chi bộ¹⁰.

Lãnh đạo Chi uỷ các chi bộ chuẩn bị nội dung văn kiện, nhân sự, tổ chức Đại hội đảng viên các Chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2022 - 2025 theo Kế hoạch. Kết quả, sau thời gian tích cực chuẩn bị với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, đúng theo quy trình hướng dẫn, các Chi uỷ đã chuẩn bị chu đáo các nội dung, điều kiện, tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Căn cứ vào tiêu chuẩn của cấp uỷ, yêu cầu cơ cấu, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành khoá mới đúng theo dự kiến và yêu cầu cơ cấu.

Lãnh đạo Chi uỷ chi bộ Ban hành Quy chế làm việc của các Chi uỷ Chi bộ; Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2022 - 2025; thực hiện quy trình kiểm tra định kỳ đảng viên chấp hành. Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở đảng viên về việc chấp hành các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; việc thực hiện nghị quyết của Chi bộ, Quy chế làm việc; việc rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; giữ gìn đoàn kết nội bộ.

Thực hiện quy trình kiện toàn nhân sự BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thực hiện quy trình phát triển đảng viên mới theo hướng dẫn đối với quần chúng Lê Diệp Đặng Khoa.

Tổng số đảng viên Đảng bộ: 35 đồng chí (chính thức 35). Hồ sơ cấp uỷ quản lý là 32 hồ sơ.

5. Công tác kiểm tra chuyên đề, giám sát thường xuyên

Giám sát thường xuyên đảng viên về việc chấp hành các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; việc thực hiện nghị quyết của Chi bộ, quy chế làm việc. Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ được phân công của đảng viên.

¹⁰ **Chi bộ 1** sinh hoạt chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chủ đề vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh “Đảng là đạo đức, là văn minh” trong xây dựng đạo đức cách mạng cán bộ, đảng viên”, **Chi bộ 2** sinh hoạt chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chủ đề vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh “ Bài học về sự đoàn kết” **Chi bộ 3** sinh hoạt chuyên đề “Học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về văn hóa ứng xử nơi công sở”

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Trong quý III năm 2022, Đảng uỷ đã lãnh đạo, các chi uỷ chi bộ triển khai đề đảng viên thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra. Tổ chức tốt Kỳ họp thứ tư, HĐND Tỉnh khóa X; xem xét các báo cáo, tờ trình dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn về 05 nhóm vấn đề được đông đảo cử tri và dư luận xã hội quan tâm; các đại biểu HĐND Tỉnh đã xem xét thông qua 27 Nghị quyết, trong đó có một số Nghị quyết quan trọng liên quan rất lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; ký và ban hành Nghị quyết đúng quy định. Tổ chức tốt buổi tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XIII về việc triển khai, thực hiện các Nghị quyết, Quy định, Kết luận, Kế hoạch của Ban Chấp hành Trung ương, của Bộ Chính trị; Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khôi. Lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội đảng viên các Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Tổ chức nhiều hoạt động khảo sát, giám sát kịp thời, có hiệu quả. Tổ chức thi tuyển công chức Văn phòng đạt yêu cầu và đảm bảo theo quy trình hướng dẫn.

III. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC QUÝ IV NĂM 2022

Đảng uỷ tập trung lãnh đạo các Chi uỷ triển khai đề đảng viên thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, cụ thể như:

1. Triển khai, quán triệt, tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các nghị quyết, chỉ thị của Tỉnh uỷ và Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Đảng uỷ Khôi các cơ quan Tỉnh.

2. Tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2022 theo quy định.

3. Lãnh đạo Ban Chấp hành Công đoàn tổ chức đánh giá chất lượng hoạt động năm 2022.

4. Công tác giám sát, tham vấn:

- Ban hành báo cáo kết quả giám sát hiệu quả đầu tư chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và giai đoạn nâng cao 2021-2026; kết quả giám sát về kết quả triển khai thực hiện đổi mới chương trình và lựa chọn sách giáo khoa phổ thông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

- Ban hành kế hoạch khảo sát, rà soát tình hình sạt lở bờ sông và kết quả thực hiện một số dự án đê kè trên địa bàn Tỉnh.

- Tổ chức phiên chất vấn của Thường trực HĐND Tỉnh về công tác quản lý, sử dụng đất công tại các khu vực cửa khẩu biên giới trên địa bàn Tỉnh.

- Tổ chức giám sát về công tác chấp hành pháp luật trong lập, quản lý quy hoạch xây dựng; công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; giải quyết khiếu nại trong thu hồi đất khi triển khai thực hiện dự án trên địa bàn Tỉnh.

5. Chuẩn bị nội dung liên quan và tổ chức tốt Kỳ họp định kỳ cuối năm của Hội đồng nhân dân Tỉnh khoá X.

6. Tham mưu, phục vụ Đại biểu Quốc hội tham dự kỳ họp Quốc hội lần thứ tư, các hội nghị lấy ý kiến góp ý các dự án Luật.

7. Phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri (theo đơn vị bầu cử; tiếp xúc cử tri chuyên đề; tiếp xúc cử tri là lãnh đạo cơ quan, sở ngành Tỉnh) của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND Tỉnh; tổ chức tiếp công dân và phối hợp tiếp công dân định kỳ theo quy định của pháp luật; tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

8. Tiếp tục tổ chức Đoàn công tác học tập, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp Tỉnh năm 2022 theo kế hoạch.

9. Tiếp tục phối hợp thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng chuyên mục “Đại biểu dân cử với cử tri” quý IV năm 2022.

10. Hoàn tất quy trình tuyển dụng công chức Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân Tỉnh năm 2022 theo quy định.

11. Phối hợp tổ chức thực hiện tốt các chế độ, chính sách có liên quan đến công đoàn; thăm hỏi, hỗ trợ đoàn viên kịp thời đúng chế độ; phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong quý IV.

12. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết, cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực, các Ban của HĐND Tỉnh thực hiện công tác khảo sát, giám sát, đi công tác, tham dự các cuộc họp, hội nghị.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện công tác xây dựng Đảng quý III và chương trình công tác quý IV năm 2022 của Đảng bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân Tỉnh./.

Nơi nhận:

- Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối,
- Đ/c Nguyễn Thị Bích Thuận (GS thường xuyên),
- Các Chi bộ trực thuộc,
- Các đồng chí Đảng uỷ viên,
- BCH Công đoàn cơ quan,
- Lưu Đảng uỷ.

**T/M ĐẢNG ỦY
BÍ THƯ**



Mai Ngọc Dinh